



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ปั่นช่างเกษตรท้องถิ่นได้ผลเกษตรกรทำเอง-ลดค่าซ่อมบำรุง	แนวหน้า
2. สหกรณ์ฯลำพูนเปิดตลาดส่งลำไยลงใต้แก้ผลผลิตล้น	ไทยโพสต์
3.คอลัมน์: ทุนส่วนประเทศไทย: พรบ.กัญชาใหม่ กับประเด็นที่ประชาชนควรรู้	โพสต์ทูเดย์
4.คอลัมน์: จอดป้ายประชาชนขึ้น: ปลอยไฟลามทุ่ง	มติชน
5. รายงานพิเศษ: สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทองสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต....	แนวหน้า
6. หนูน 'กำหนดโควตาเกษตรกรกรม' แก้วกฤติราคาสินค้าเกษตรไทยแบบยั่งยืน	คมชัดลึก
7. คอลัมน์: ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....	สยามรัฐ
8. สกู๊ปพิเศษ: 'วันควบคุมไฟฟ้าไทย'2562 จัดใหญ่รณรงค์ปลอดภัยวันพิษ	สยามรัฐ
9. สนช.โหวตวันนี้พรบ.ข้าว	มติชน
10. กมธ.ยันไม่ถอน พ.ร.บ.ข้าว ยอมปรับเนื้อหา	เดลินิวส์
11. สนช.ลุยต่อ-ถกพรบ.ข้าว	ข่าวสด
12. กรมข้าวรับรอง..กข79ตอบโจทย์ข้าวนุ่มส่งออก	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ปั่นช่างเกษตรท้องถิ่นได้ผลเกษตรกรทำเอง-ลดค่าซ่อมบำรุง

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13819 หน้า : 17 (ขวา)

ปั่นช่างเกษตรท้องถิ่นได้ผล เกษตรกรทำเอง-ลดค่าซ่อมบำรุง

นางอัญญา ตระไซ้ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยผลติดตามการดำเนินกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานปีงบประมาณ 2561 ที่ได้จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะเทคนิคการใช้และบำรุงรักษา บริหารจัดการเครื่องจักรกล โดยหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้น พัฒนาทักษะเทคนิคการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น หลังการอบรมจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ไม้โครงและน้ำมันเครื่อง เพื่อนำไปใช้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ของตนเอง ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นด้านบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร และช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการทำงานของ

เครื่องจักรกล โดยเมื่อผ่านการอบรม ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 และ 3 จะได้รับอุปกรณ์เพื่อใช้ดูแลและซ่อมแซมเครื่องจักรกล เช่น ประแจแหวน ปากตาย ประแจล็อกตัวตี และค้อนขันล็อกจากการที่สศก. ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1-3 ในจ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมาบุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษพบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 97 มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา/ปุ๋ย รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ำ รวมทั้งรถไถขนาดใหญ่และรถอีแต่น โดยเกษตรกรมีความรู้การบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยู่บ้าง จากการอบรมของกรมที่มีมือแรงงาน ช่างในหมู่บ้านและจากญาติพี่น้องที่มีความรู้ด้านนี้ ซึ่งหลังเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ระดับ ร้อยละ 98 เห็นว่า เนื้อหาแต่ละหลักสูตรตรงความต้องการ ร้อยละ 97

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไม้โครงอากาศ และสายพาน นอกจากนี้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 73 นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้เพื่อนบ้านและสมาชิกในครอบครัว สามารถซ่อมบำรุงด้วยตนเองได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 78 เป็นร้อยละ 98 และหลังเข้าโครงการเกษตรกรลดการจ้างแรงงานในการซ่อม ปรับปรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรลดลง ลดรายจ่ายซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรเฉลี่ย 624.44 บาท/เครื่อง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังต้องการให้จัดอบรมทุกปี เน้นฝึกปฏิบัติหรือฝึกจากเครื่องที่เสียจริงเพิ่มระยะเวลาอบรมแต่ละระดับ และเมื่อหาอบรมให้มีหลากหลาย และให้มีการติดตามให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ต่อเมือง ต้องการให้จัดอบรมในชุมชนจะได้เดินทางสะดวก รวมถึงต้องการให้สนับสนุนเครื่องมือซ่อมให้ชุมชนไว้ใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ เกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้าน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : สหกรณ์ฯลำพูนเปิดตลาดส่งลำไยลงใต้แก่ผลผลิตล้น

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8143 หน้า : 5 (ล่าง)

สหกรณ์ฯลำพูนเปิดตลาด ส่งลำไยลงใต้แก่ผลผลิตล้น



กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเวทีทำข้อตกลงซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์การเกษตรประตู่ป่า จำกัด จังหวัดลำพูน กับสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาและปัตตานี ทวี้งเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์เป็นช่องทางตลาดรองรับผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปีนี้ เพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายนอกโดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตกระจุกตัวจนราคาตกต่ำ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสหกรณ์เพื่อซื้อขายลำไยระหว่างสหกรณ์การเกษตรประตู่ป่า จำกัด จังหวัดลำพูน กับสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรยะรัง จำกัด และสหกรณ์ประมงปัตตานี จำกัด จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งทาง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตผลไม้ลำไยของจังหวัดลำพูนในปีนี้จะมียอดรวมทั้งสิ้น 119,784 ตัน ขณะที่ตลาดมีความต้องการบริโภคลำไยสด 31,815 ตัน แยกเป็นบริโภคสดในประเทศ 8,313 ตัน และลำไยสดส่งออก 23,502 ตัน

สหกรณ์การเกษตรประตู่ป่า จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตลำไยในจังหวัดลำพูน มีสมาชิกซึ่งมีพื้นที่ปลูกลำไย 2,500 ไร่ คาดว่าจะรวบรวมผลผลิตลำไยในฤดูกาลปี 2562 ประมาณ 1,600 ตัน เป็นลำไยเกรดคุณภาพประมาณ 1,140 ตัน สหกรณ์สามารถกระจายผลผลิตผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า ห้างโมเดิร์นเทรด 500 ตัน กระจายผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย 100 ตัน และยังมีผลผลิตส่วนเกินอยู่ 540 ตัน

โดยในส่วนของผลผลิตลำไยนั้น ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่อย่าง

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากตลาดในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนดำเนินการประสานเชื่อมโยงสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยกับคู่ค้าต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ได้แก่ โมเดิร์นเทรด ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก รวมไปถึงเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรองรับผลผลิตลำไยและนำไปกระจายสู่ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำได้ ซึ่งการขยายเครือข่ายสหกรณ์ให้เป็นช่องทางตลาดที่เข้มแข็งและมีศักยภาพ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับช่องทางการตลาดภาคเอกชน

โดยสหกรณ์การเกษตรประตู่ป่า จำกัด มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกผลิตลำไยที่มีคุณภาพ และบริหารจัดการผลผลิตส่งถึงคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสหกรณ์คู่ค้าในจังหวัดสงขลาและปัตตานีทั้ง 3 แห่ง ให้ความร่วมมือในการซื้อขายลำไยเกรดคุณภาพตลอดฤดูกาลผลิต เพื่อนำไปกระจายส่งถึงผู้บริโภค โดยราคาซื้อขายให้เป็นไปตามกลไกตลาด.

พรบ.กัญชาใหม่ กับประเด็นที่ประชาชนควรรู้ (1)

หุ่นส่วนประเทศไทย

อนุรักษ์ นิยมเวช

กรรมการผู้จัดการ
ANURAK BUSINESS LAW
anurak@anurakbusinesslaw.com



เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างกฎหมายที่ประชาชนให้ความสนใจฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.กัญชา เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2552 ฉบับเดิมที่ใช้บังคับอยู่

พ.ร.บ.กัญชาใหม่นี้มีสาระสำคัญในการปลดล็อกให้ใช้กัญชา (ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้ (1) ยกเว้นให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ได้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึง การเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้อนุญาต) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (คณะกรรมการ)

(2) ยกเว้นให้ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ไม่เกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบ



วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษาให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต

(3) ยกเว้นให้มีไว้ในครอบครองได้ไม่เกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา

(4) ยกเว้นให้มีไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใด ที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่าง

ประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

(5) ยกเว้นให้เสพยาเสพติดในประเภท 5 ได้ หากเป็นการเสพเพื่อการรักษาโรคตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับใบอนุญาต หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ดำรับยาที่เสพได้ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ในกรณีที่มิใช่เข้าขอยกเว้นและต้องขออนุญาต ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้ เมื่อปรากฏว่าผู้อนุญาตเป็น (1) หน่วยงานของรัฐที่

มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด หรือสภากาชาดไทย

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหอพักบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (3) สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ (4) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (1) หรือ (3) ข้างต้น โดยผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลดังกล่าว

(5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำติดตัวเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

(7) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตตาม (2)(3)(4) และ (7) หากเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หากเป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการ หุ่นส่วน หรือผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 2 ใน 3 ต้องผู้มีสัญชาติไทย และมีสำนักงานในประเทศไทย ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติดให้โทษ อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กำหนดเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อ (1) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดในประเภท 5 หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดในประเภท 5 (2) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดในประเภท 5 (3) เสาหรือครอบครองยาเสพติดในประเภท 5 ในปริมาณที่กำหนด

นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ได้เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทย์สภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย และ นายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ■

จอด ป้าย ประชาชน

ปล່อยไฟลามทุ่ง

จากมติของ คณะกรรมการวัดถุอันตราย เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ยังไม่มีการยกเลิกการใช้วัดถุอันตราย 3 รายการ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ โกลโฟเซต ใช้เฉพาะ 6 พืช ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และไม้ผลที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น และยืดเวลาการใช้ไปอีก 2 ปี เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ มีการถกเถียงกันทั้งผู้ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ย้อนเวลากลับไป เรื่องนี้มีเกษตรกรรวมถึงประชาชนออกมาพูดถึงประเด็นแบนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงปีเดียวกันนั้นมมิตให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปไม่น้อย สื่อกันหนาหูว่าเรื่องนี้ผลประโยชน์มหาศาล

แต่ที่ผ่านมมาคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าหาข้อยุติ โดยลิมค่านึงถึงเกษตรกรและประชาชน เพราะจากการสอบถามเกษตรกรหลากหลายพื้นที่ พบว่า ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ขณะที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับบทบาทศึกษาหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ ที่จะนำมาทดแทน 3 สารเคมีข้างต้น ควรหาช่องทางการนำเสนอข้อมูล หรือจัดทำวิดีโอสาริตการใช้สารแต่ละชนิดให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ปล່อยไฟเริ่มลามทุ่งไปเรื่อยๆ จน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการด่านที่สุดให้จำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดทันที โดยเร่งให้ความรู้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้จำหน่าย เกษตรกร ผู้ประกอบการ ลูกจ้างรับฉีดพ่นสารเคมี พร้อมจัดตั้งคณะอำนวยการขับเคลื่อนการจำกัดการใช้สารเคมีระดับกระทรวงขึ้นมา โดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นเลขานุการ ต้องรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน และมอบหน้าที่ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งสำรวจสต็อกสาร 3 ชนิด ทั้งจากผู้นำเข้าและร้านจำหน่ายที่ถูกระบุว่ามีการกักตุนสารเคมีเหล่านี้ไว้เป็นจำนวนมาก จึงต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อยืนยันให้สาธารณชนมั่นใจในการลดการนำเข้า

หากวิเคราะห์ด้วยตาเปล่าปัญหานี้มีอนุภาคหนากว่าฝุ่นเสียอีก ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีแบนไปเลย หรือยืดเวลาออกไป แต่ละองค์กรจะขับเคลื่อนด้วยวิธีใด ข้อสรุปทิศทางใด แต่ที่แน่ๆ ถือเป็นอีกบททดสอบของรัฐบาลนี้ว่าจะสามารถข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างไรให้จบสวยที่สุด

ภาคพร บุญมี

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตแก้ราคาตก

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “โครงการประชารัฐ” ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณลงไปแต่ละพื้นที่อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของประชาชน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศ พร้อมให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร เป็น 1 ใน 20 โครงการภายใต้การขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (งบกลางปี) เพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มปริมาณการรวบรวมยางพาราและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล และในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจากการจัดเก็บยางพารา พัฒนาการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ายางพาราของสถาบันเกษตรกร

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสหกรณ์ฯเสนอขอโครงการก่อสร้างโรงเรือนอบเนกประสงค์สนับสนุนการผลิตยางแห้ง STR 20 และโครงการก่อสร้างโกดังเก็บยางก้อนถ้วยพร้อมชุดสายพานลำเลียงยางก้อนถ้วย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 80 ตัน/วัน เป็น 160 ตัน/วัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวมผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 28,000 ตัน/ปี และ



เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพารา สามารถขยายโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพารา สนองรับตามนโยบายของ



รัฐบาล ให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมสร้างเสถียรภาพด้านราคาขายพาราเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพารา

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ปลูกยางพาราได้รับประโยชน์สูงสุด

นายประชา ทรัพย์ทิพัฒนา ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อทอง จำกัด บอกว่า การก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพาราให้สามารถนำผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงานขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนตามธุรกิจส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ฯ ในการดำเนินธุรกิจยางพาราในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจจัดสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจลีนซีโอ และธุรกิจรวบรวมยางพารา ซึ่งมีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ธุรกิจรวบรวมน้ำยาง และธุรกิจแปรรูปยางแผ่นรมควัน (RSS) จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัดก้อนส่งตลาดต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และได้หวั่น ส่วนตลาดภายในประเทศ สหกรณ์ฯ ผลิตยางป้อนให้บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำของไทย อาทิ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็กซิล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท ซุมิโตโมริรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โยโกอามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนประกอบของรถยนต์อีกด้วย

หนุ่ย 'กำหนดโควตาเกษตรกรรม' แก้วกฤตราคาสินค้าเกษตรไทยแบบยั่งยืน

● เพื่อให้ไม่ให้มีผลผลิตสินค้าทางการเกษตรชนิดใดสิ้นตลาดจนเกิดปัญหาราคาคงต่ำเกิดขึ้นทุกปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ **กฤษฎา บุญราช** จึงเตรียมเสนอแผนการผลิตภาคการเกษตรต่อนายกรัฐมนตรี ด้วยนโยบาย “การจัดสรรปริมาณการผลิตตามความต้องการของตลาด” หรือ “กำหนดโควตาเกษตรกรรม” เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน

กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า นโยบาย “โควตาเกษตรกรรม” นั้นจะกำหนดชัดเจนว่าการทำเกษตรกรรมทั้งปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงมีพื้นที่การผลิตเท่าไร โดยจะนำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาตรวจสอบว่า แต่ละพื้นที่เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมประเภทใด ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมพัฒนาที่ดิน สำรองศักยภาพการจัดสรรน้ำ โดยกรมชลประทาน รวมทั้งให้ผู้ช่วยทูตเกษตรใน 11 ประเทศสำรวจความต้องการ

ของตลาดโลกด้วย จากนั้นจึงจะนำมาจัดสรรปริมาณการผลิตทั้งประเทศ โดยเกษตรกรแต่ละรายจะมีโควตาการผลิตเป็นปริมาณที่ชัดเจน

ปีที่ผ่านมา นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่น่าพอใจ ได้แก่ การลดพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งแต่ละปีไทยผลิตข้าวได้ 33-34 ล้านตันข้าวเปลือก บริโภคในประเทศ 20 ล้านตันที่เหลือพึ่งพาการส่งออก แต่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกผันผวนตลอดเวลา ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำให้ราคาข้าวไม่มีเสถียรภาพ อีกทั้งจากการสำรวจความต้องการของตลาดพบว่า ประเทศต่างๆ นิยมข้าวหอมมะลิมากที่สุด รองลงมาเป็นพวกข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ต่างๆ ส่วนที่กรมการค้าข้าวรับรองพันธุ์แล้วคือ กข 43 ซึ่งมีดัชนีน้ำตาลต่ำ เป็นอาหารสุขภาพ ข้าวที่ปลูกแบบอินทรีย์ ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่า ตลาดโลกนิยมแต่เกษตรกรยังปลูกน้อย หรือข้าวโพด ซึ่งตลาดขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก็จะดำเนินโครงการสนับสนุน หากได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก็จะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดอื่นๆ ด้วย

พร้อมกันนี้ ข้าราชการกระทรวงต้องปรับแนวคิด



กฤษฎา บุญราช

ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรใหม่ จะไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาด ทำให้ผลผลิตล้นขายไม่ได้ และราคาตกต่ำมาก เช่น ยางพารา ซึ่งหลายปีก่อนราคา

สูง รัฐบาลสมัยนั้นส่งเสริมให้ปลูกกันทั่วประเทศ จนโตและกรี๊ดได้พร้อมๆ กัน ส่งผลให้ราคาตกต่ำมาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า การปฏิรูปภาคการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงแก่อาชีพเกษตรกร ทั้งการจัดสรรงบประมาณให้เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การทำประกันภัยพิบัติ โดยหากเกิดน้ำท่วม น้ำแล้ง โรคหรือแมลงลง นอกจากจะได้รับการชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว ยังจะได้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยอีกด้วย ทั้งนี้มุ่งหวังให้อาชีพเกษตรกรมีหลักประกันที่มีมั่นคงและมีสวัสดิการเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สติ์จฯทรงเปิด การประชุมวิชาการ ออกท.ครั้งที่ 40 วกท.พะเยา



เสกสรร สิทธิาคม
seksan2493@yahoo.com

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 09.30 น. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สติ์จฯพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(ออกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชโอวาทว่า “การศึกษาสาขาเกษตรกรรมในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปจากแต่ก่อนมาก เนื่องด้วยวิทยาการด้านต่างๆ เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรเกิดขึ้นมากมายทำให้เกษตรกรรมเป็นสาขาที่น่าสนใจศึกษายิ่งขึ้น และเป็นสาขาวิชาชีพที่ดี นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้ว หากไปประกอบอาชีพเกษตรกร ก็จะเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความรอบรู้ทั้งเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นใหม่ หากนำมาใช้งานผสมผสานกันก็น่าที่จะบังเกิดผลดีอย่างไรก็ตาม นักศึกษาไม่ควรประมาทเมื่อเรียนจบและไปประกอบอาชีพก็ควรจะ

ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในด้านที่จะมีผลให้งานเจริญงอกงาม เช่นการจัดการ การตลาด เป็นต้น และหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพราะสังคมและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลได้ทั้งในทางดีและทางร้าย จะได้เตรียมการล่วงหน้า เมื่อมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นจะได้แก้ไขให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้”

จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ที่ ออกท. ร่วมกันจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรฯ พะเยา(วกท.พะเยา)อย่างสนพระราชหฤทัย อาทิ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีพระราชดำริให้ทดลองทำงานวิจัย แล้วนำผลที่ได้ไปเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล, ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานโครงการชีวิตวิถีเพื่อการพัฒนายั่งยืนของสมาชิก ออกท., นิทรรศการของสมาชิก ออกท.ดีเด่น ที่ทำโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน, นิทรรศการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและนิทรรศการความร่วมมือกับองค์การเกษตรกรต่างประเทศ และสถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานของ ออกท. แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับหน่วย มี 52 หน่วย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง, วิทยาลัยประมง 4 แห่ง, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 2 แห่ง, วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี, วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และหน่วยนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก เชียงเหนือ และระดับชาติ ซึ่งจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมี

ความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพพร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นอันล้วนเป็นผลงานที่นักเรียน นักศึกษาสมาชิก ออกท. ในวิทยาลัยเกษตรฯ เป็นต้น หลายจุดหลายกิจกรรมพระราชทานพระราชดำริแนะนำเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้สร้างและพัฒนาผลผลิตที่ในอนาคตน่าจะเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพสร้างรายได้บนพื้นฐานแห่งความปลอดภัยต่อสังคมส่วนรวม

ที่อาคารสัมมนาผลงานทางวิชาการ ทรงฟังรายงานผลงานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาอาชีวฯ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เรื่อง “ผลการใช้ลำไยตกเกรดหมัก ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในหมูดำ” ซึ่งพบว่าสามารถใช้ลำไยตกเกรดหมักผสมในอาหารเลี้ยงหมูดำ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร

ช่วงเวลาประมาณ 12.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สติ์จฯฯ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย ซึ่งเป็นอาคารแฝด 2 ชั้น ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นวิทยาลัยนำร่องสถานศึกษาเฉพาะทางด้านอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดภัย ทั้งด้านสาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และประมง โดยมีห้องปฏิบัติการให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าวิจัยทดลองตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตร



ชุมชนที่อยู่โดยรอบ สนองแนวพระราชดำริส เกษตรกรในอนาคตต้องมีความรอบรู้ทั้งด้าน การทำเกษตรแบบดั้งเดิม และแบบใหม่ ต้อง หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้การเกษตร ไทยก้าวหน้า และต้องติดตามข่าวสารอยู่ เสมอเพื่อเตรียมตัวให้รู้เท่าทันยุคสมัย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการ ศึกษาของเยาวชนไทย เฉพาะอย่างยิ่งนัก เรียนนักศึกษาที่เรียนในสายวิชาชีพการ เกษตรรวมถึงเกษตรกรไทยทั้งประเทศที่ทรง เอาจพระราษหฤทัยใส่โดยทรงเน้นให้หมั่นศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่ ทรงเอาพระราษหฤทัยใส่ความคู่กันคือ การ สร้างผลผลิตที่ปลอดภัยหรือเน้นเกษตร อินทรีย์ที่ปลอดภัยแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ได้เวลาพอสมควรจึงเสด็จพระราช ดำเนินกลับ ■

และให้ประชาชนใช้บริการตรวจสอบผลผลิต ทางการเกษตรให้ปลอดภัยจากสารพิษได้

เวลาประมาณ 14.03 น. เสด็จพระ ราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มเกษตร ปลอดภัย ของสมาชิก ออกท. หน่วยพะเยา ภายใน “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัด พะเยาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)กับโครงการชีวิตีสองพระราชดำริ เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น พืชเพื่อการ บริโภคในครัวเรือน เหลือแล้วจึงขาย เลี้ยง สัตว์ ทำประมง นำจุลินทรีย์ EM ช่วยจัด

การสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม ปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกร สามารถ นำความรู้ด้านการทำเกษตรปลอดภัยไป ต่อยอดขยายผล ประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำ เกษตรแบบดั้งเดิมทำให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง และช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปทรงเปิดอ่าง เก็บน้ำโครงการความร่วมมือระหว่างสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และกรม พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอ่างเก็บน้ำ 2 อ่าง ความจุ 429,000 ลูก บาศก์เมตร ใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของ วิทยาลัยฯและเพื่อการเกษตรของราษฎรใน





'วันควบคุมไฟฟ้าไทย'2562 จัดใหญ่รณรงค์ ปลอดภัยดับพิษ



สก๊อปพิเศษ

เว็บไซต์ของส่วนควบคุมไฟฟ้า สำนักป้องกัน ปรามปราม และควบคุม ไฟฟ้า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้เปิดเผยข้อมูลจากรายงาน สถานการณ์ "ไฟฟ้าและหมอกควัน" ประจำวันที่ 21 ก.พ.62 เอาไว้ว่า

ช่วงปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค.61 - 20 ก.พ.62 ทั่วประเทศ ได้เกิดไฟฟ้าขึ้นแล้ว 1,347 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย 1,8104.5 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก ห้วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ2561 ที่เกิดไฟฟ้า จำนวน 715 ครั้ง มีพื้นที่ป่า เสียหาย 7,801.6 ไร่

ขณะที่รายงานการตรวจพบ MO DIS Hotspot จากดาวเทียม Terra และ



Aqua ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ ช่วง ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61 - 20 ก.พ.62 ที่พบ Hotspot

จำนวน 1,533 จุด สูงกว่าห้วงเวลาเดียว กันของปีงบประมาณ 2561 อยู่มากถึง 975 จุด



ตั้งนั้นในวันที่ 24 ก.พ.ศกนี้ ซึ่งถือเป็น “วันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี 2562” ของประเทศไทย “นายธัญญา เนติธรรมกุล” อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มอบหมายให้ “นายศักดิ์ชัยจงกิจวิวัฒน์” ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 ก.พ. 62 ขึ้น

โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไฟป่า สังกัดส่วนควบคุมไฟป่า สปป. และส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และสาขา ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า เดินหน้าประชาสัมพันธ์พันธุ์ทุกรูปแบบ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกไปแจกจ่ายเอกสารทั่วจังหวัด

จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จัดนิทรรศการ ความรู้เรื่องไฟป่า และนิทรรศการภาพวาดของนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด และผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล สาธิตการใช้เครื่องมือดับไฟป่าและการดับไฟป่า ฝึก/แข่งขันการใช้เครื่องมือดับไฟป่าในรูปแบบเกมการแข่งขัน อาทิ ฝึก/แข่งขันการฉีดน้ำดับไฟป่า

จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดประกวดแฟนซีขบวนพาเหรด และจัดประกวดภาพวาด คำขวัญ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่า ขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ให้ทราบถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการจุดไฟเผาป่าลดปัญหาหมอกควันที่ก่อมลพิษตามเจตนาของมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2524 กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมป่าไม้ (ขณะนั้น) ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการแก้ไขปัญหไฟป่าเป็นการเฉพาะมีการกำหนดมาตรการทั้งระยะยาวและระยะสั้นมาตั้งแต่นั้น

รู้กันหรือยัง? “วันควบคุมไฟป่าประเทศไทย” เกิดขึ้นได้ 38 ปีแล้ว!

โดย มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 กำหนดให้ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดย “กรมป่าไม้” (ขณะนั้น) ร่วมมือกับ “กระทรวงมหาดไทย” เสนอมาตรการแก้ไข



ปัญหาไฟป่าเป็นการเฉพาะ ซึ่งต่อมา กรมป่าไม้ (ขณะนั้น) และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2524 ให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง

สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหไฟป่า มีดังนี้ 1. มาตรการระยะสั้น ได้กำหนดให้จัดตั้งหน่วยควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญขึ้นเป็นการเฉพาะ 2. มาตรการ

การระยะยาว ให้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการรณรงค์ป้องกันไฟป่าทุกรูปแบบ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมมือในการป้องกันไฟป่า ดังนั้นจึงถือได้ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันก่อกำเนิดการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เป็น "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า และ 3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า

สนช.โหวตวันนี้นำพรบ.ข้าว

พปชร.ฉีกอน-ชู้บูกสภา กมธ.แจกปลดล็อกแล้ว ตัดทิ้ง 'โทษจำคุก-ปรับ' หอค้าชี้ส่งออกโตแค่3%

สนช.ถกชี้ขาด พ.ร.บ.ข้าว วาระ 2-3 วันนี้ กมธ.
ยืนยันปลดล็อกชาวนา ใช้พันธุ์ข้าวได้ไม่ต้องผ่าน
รับรอง ตัดบทลงโทษคุก-ปรับ คงตัวแทนเกษตรกร
ในบอร์ด นบช. แค่ 4 คน (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

พรบ.ข้าว

สนช.ไม่ถอยถกพ.ร.บ.ข้าว26ก.พ.

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี พล.อ.มารุต ปิยะโชติยะสิงห์ เป็นประธาน กมธ. ได้นัดประชุมเพื่อปรับปรุงเนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.ข้าว เป็นนัดสุดท้าย ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช.ในวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์

พล.อ.มารุตแถลงภายหลังการประชุมว่า กมธ.ยืนยันจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ข้าวต่อที่ประชุม สนช. จะไม่มีการถอนร่างกฎหมายออกจากวาระ และยังคงสาระการส่งเสริมชาวนาให้ปลูกข้าวที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรองพันธุ์ แต่ กมธ.ได้เพิ่มบทยกเว้นให้ชาวนาที่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์ข้าวใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนว่าด้วยคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งชาวนาปลูกเองหรือผู้อื่นใช้เพาะปลูกโดยไม่มีการโฆษณา สามารถใช้เพาะปลูกได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองพันธุ์ ส่วนกรณีชาวนาอยากได้การรับรองพันธุ์

สามารถยื่นให้การพิจารณารับรองได้ ตัดบทลงโทษชาวนาออก

“ขณะเดียวกัน หากพบพันธุ์ข้าวที่อาจสร้างความเสียหายต่อชาวนาหรือเศรษฐกิจของประเทศ ให้อำนาจอธิบดีกรมการข้าวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบช.) สั่งระงับผู้ทำธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ หากผู้ทำธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่มาตรการลงโทษชาวนานั้น สาระของร่างฯที่ปรับปรุงได้ตัดออกทั้งหมด” พล.อ.มารุตกล่าว

พล.อ.มารุตกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการส่งเสริมชาวนาให้เพาะปลูกข้าวที่ได้คุณภาพ ด้วยเมล็ดที่ผ่านการรับรองโดยกรมการข้าว รวมถึงพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่น พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์ข้าวใหม่ได้สิทธิได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุน ทั้งนี้ ต้องปลูกข้าวในพื้นที่ โชนนิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศสำหรับประเด็นการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ข้าว จะให้สิทธิบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรมการข้าวดำเนินการได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากกรมการข้าวให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพได้

วิปรบ.ไม่ติดใจร่างพ.ร.บ.ข้าว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมชาย แสวงการ เลขาธิการกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการประสานงาน สนช.ว่า ในฐานะเลขาธิการวิป สนช.ได้นำร่าง พ.ร.บ.ข้าวที่ สนช.พิจารณาปรับแก้มาให้รัฐบาลดู ถือเป็น การประสานงานตามปกติ วิปรัฐบาลได้รับทราบประเด็นที่ กมธ.ช่วยนำความเห็นต่างทั้งทางวิชาการ และความสงสัยของพี่น้องชาวนารวมถึงฝ่ายการเมือง มาปรับร่าง พ.ร.บ.ให้สมบูรณ์ โดยวิปรัฐบาลไม่ได้แสดงความเป็นห่วงใดๆ โดยที่ประชุมพูดตรงกันคือ กฎหมายต้องยึดโยงประโยชน์ของชาวนาและเกษตรกรเป็นหลัก และไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องการเมือง

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากร่างฉบับแก้ไข สิ่งที่ชาวนาเคยกังวลก่อนหน้านี้ จะไม่มีปัญหาแล้วใช่หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า เท่าที่ดูจากร่างที่มีการปรับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และจากการสอบถาม กมธ.คิดว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นร่างที่ดี และค่อนข้างสมบูรณ์ ยึดประโยชน์ของชาวนาเป็นตัวตั้ง เช่น ตัดเรื่องโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท ในเรื่องพันธุ์ข้าวใหม่อาจมีการรับรองให้ดีขึ้น ส่วนพันธุ์ข้าวเก่าหรือพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ร่างกฎหมายก็ระบุว่าให้อนุรักษ์และส่งเสริม เชื่อว่า กมธ.ได้ดูอย่างรอบคอบแล้ว

“ส่วนข้อเรียกร้องของบางฝ่ายที่ต้องการให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวออกไป ผมคิดว่ามีทั้งโอกาสและเสียโอกาส เพราะถ้าเห็นว่าร่างนั้นดีแล้ว แต่คิดว่าจะรอสมัยหน้า ต้องถามกลับเหมือนกันว่า ในอดีตเคยมีกฎหมายให้ชาวนาที่มีกรรมกรในนโยบายระดับชาติ มีนายกฯ เป็นประธาน มีผู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีอนุกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวนาร่วมด้วยมาก่อนหรือไม่ ดังนั้น ถ้าเป็นประโยชน์ สังคมก็ต้องเห็นชอบด้วย” นายสมชายกล่าว

เมื่อถามว่าจะนำร่าง กม.เข้าสู่การพิจารณาอีกเมื่อใด หรือจะค้างไว้รอรัฐบาลใหม่พิจารณา นายสมชายกล่าวว่า แล้วแต่ประธาน กมธ.จะเสนอต่อ สนช. ตอนนี้อยู่ถึงเป็นร่างที่รอการพิจารณา เพียงแต่นำขึ้นมาพิจารณาลำดับใดเท่านั้น เพราะสามารถสลับระเบียบวาระได้

คงตัวแทนเกษตรกรในบข.แค่4

พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ รองประธาน กมธ.คนที่ 2 กล่าวว่า เมื่อร่าง พ.ร.บ.ข้าวผ่านการพิจารณาและประกาศใช้เป็นกฎหมาย ผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงนักวิชาการผู้วิจัยหรือผลิตพันธุ์ข้าว จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องปรับตัว ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ขณะที่กรมการข้าวจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมชาวนาตามที่ร่างกฎหมายระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่กรมการ นบข. นั้นยังคงสัดส่วนกรรมการเหมือนร่างที่เคยเสนอให้ สนช.บรรจุในระเบียบวาระการประชุมที่คงสัดส่วนตัวแทนภาคเกษตรกร จำนวน 4 คน จากกรรมการที่มีทั้งหมด 23 คน ส่วนการควบคุมการซื้อขายข้าวเปลือกที่กำหนดให้ออกใบรับซื้อข้าวเปลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้มีการปรับปรุงใหม่กำหนดให้กรมการข้าว โดยความเห็นชอบของ นบข. สามารถยกเว้นการรับซื้อข้าวเปลือกระหว่างชาวนาในระดับชุมชนตามความจำเป็นและช่วงเวลาได้

เครือข่ายชาวนาเคลื่อนไหว

ด้านเครือข่ายเกษตรกรยังคงเคลื่อนไหวคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว ของ สนช. โดยที่ห้องรับรองยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายอุบล อยู่หวั่น ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกภาคอีสาน พร้อมด้วยตัวของคกรภาคีเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน 31 องค์กร เดินทางเข้าพบนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยขอให้ยกเลิก พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... และให้ สนช.ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับ หากไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอทางองค์กรภาคีเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน 31 องค์กรจะเคลื่อนไหวคัดค้าน และล้มกฎหมายทุกฉบับที่ออกโดย สนช.ในห้วงรัฐบาลนี้

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุเทพ คงมาก นายกสมคามชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ต้องจับตาดูว่า สนช.จะนำร่าง พ.ร.บ.ข้าวเข้าประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ หรือไม่ และหากนำเข้าจะพิจารณาผ่านหรือไม่ เพราะชาวนาคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง มีหลายมาตราที่ไม่ได้ปกป้องสิทธิชาวนาไทย อีกทั้งถ้อยคำในข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจน ทั้งหมดเป็นการลดรอนสิทธิและไม่ส่งเสริมชาวนา ทั้ง

ยังกำหนดโทษหนักถึงจำคุกหากชาวนาฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม

ยื่นไม่อิงพรรคการเมือง

“พวกเราเคลื่อนไหวโดยไม่อิงพรรคการเมือง แต่ปัจจุบันมีหลายพรรค การเมือง ออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยเฉพาะพรรคขนาดใหญ่ เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย จนถึงล่าสุดพรรคพลังประชารัฐ ที่เชื่อมต่อกับความสัมพันธ์ถึงนายกรัฐมนตรี และ สนช.ได้นั้น ชาวนามองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พรรคการเมืองเห็นใจชาวนา แต่ใครจะหยิบยกไปสร้างฐานคะแนนเสียงอย่างไร คงแล้วแต่มุมมอง พวกเราขอยืนยันไม่อิงการเมือง เช่นเดิม ทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงนักวิชาการยังคัดค้านเต็มที่ด้วย จึงต้องกล่าวถึงความเสี่ยงของคนทั้งประเทศ จะคัดค้านอำนาจบางส่วนของ สนช. ได้หรือไม่” นายสุเทพกล่าว

ที่ จ.พิจิตร นายบรรจง ตั้งจิตวิวัฒน์กุล รองนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทุกอย่างขององค์ประกอบเรื่องข้าว ตั้งแต่ต้นทางคือชาวนา รวมทั้งคนกลางคือโรงสี ส่วนตรงปลายคือภาครัฐ และผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกัน มีข้อมูลทุกอย่างหมดแล้ว ขึ้นอยู่กับนายกรฯและ สนช.จะพิจารณาว่าเหมาะสมอย่างไร

พปชร.ชูนำชาวนาบุกสภา26ก.พ.

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายอนุชานาคาคัย ประธานยุทธศาสตร์ภาคกลาง แถลงขอให้ สนช.ถอนร่าง พ.ร.บ.ข้าว ออกไปก่อน โดยระบุว่า ขอให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณากฎหมายดังกล่าวแทน เพราะจุดยืนของพรรค พปชร.ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหากฎหมายที่ สนช.กำลังพิจารณา โดยเฉพาะมาตรา 20 ที่ให้โรงสีออกใบรับรองการซื้อข้าว และมาตรา 27/1 เกี่ยวกับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมการข้าว เนื่องจากเห็นว่า 2 ประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องที่ชาวนากังวลและเคลือบแคลงใจ ประกอบกับหากใครไม่ปฏิบัติตามก็ถูกลงโทษอย่างรุนแรง หากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สนช.ยังดึงดันที่จะผลักดันร่างดังกล่าวสู่การพิจารณาและผ่านเป็นกฎหมาย จะร่วมกับชาวนาจำนวนมากจะเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อชี้แจงให้ สนช.เกิดความเข้าใจ เพราะกฎหมายนี้อาจจะกระทบกับวิถีชีวิตชาวนา 15 ล้านคนทั่วประเทศ

“หากร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านไปแล้วจะมีผลบังคับใช้ และต่อมาเกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวนา ท่านจะเสียใจที่ทำร้ายพวกเขาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ความเห็นดังกล่าวเป็นของพรรค ไม่เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

และแยกเด็ดขาดระหว่างการทำงานของรัฐบาลและ สนช.” นายอนุชากล่าว

เอกชนกังวลบาทแข็ง-ค่าแรงขึ้น

ที่กระทรวงพาณิชย์ มีการเชิญตัวแทนภาคเอกชนและผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เพอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง และเครื่องสำอาง เป็นต้น มาประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ส่งออกไตรมาส 1 ปี 2562

น.ส.บรรจงจิตต์ อังคศิรินทร์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า เอกชนแสดงความกังวลและต้องการให้ภาครัฐเร่งเข้ามาดูแล คือผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าเร็วและผันผวน และผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ รวมถึงข้อเสนอด้านต่างๆ ที่จะนำมาประกอบกับแผนการส่งเสริมการส่งออก ที่กรมได้รับแนวทางการส่งเสริมใหม่ เน้นกลุ่มสินค้าที่สอดคล้องกับตลาดผู้ซื้อ แทนการจัดกิจกรรมพร้อมกันกลุ่มสินค้าหรือตลาดผู้ซื้อ ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพส่งออกได้ดี คือ อาหาร สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ โดยกรมจะหารือภาคเอกชนรายกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไป เพื่อจัดทำแผนงานส่งเสริม รวมถึงผลักดันธุรกิจบริการ และเพิ่มช่องทางตลาดอีคอมเมิร์ซและออนไลน์

น.ส.บรรจงจิตต์กล่าวว่า สำหรับการส่งออกเดือนมกราคม 2562 ติดลบ 5.6% นั้น หากดูย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าไตรมาสแรกตัวเลขส่งออกจะชะลอตัวหรือติดลบ ซึ่งภาคเอกชนก็ยืนยันว่าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ตัวเลขจะดีขึ้นหรือหากติดลบจะไม่สูงเท่าเดือนมกราคม ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงตัวเลขส่งออกทั้งปี 2562 ที่ 8% แม้เอกชนจะมองตัวเลขแค่ 3-5% เพราะเพิ่งผ่านไปเพียงเดือนเดียวที่ติดลบ ยังเหลืออีก 11 เดือน นอกจากนี้ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มคลี่คลายได้ในทิศทางที่ดี คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในต้นเดือนมีนาคมนี้ ดังนั้นการส่งออกไทยน่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงไตรมาส 2 นี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ประเมินการส่งออกโดยประเมินสถานการณ์อีกครั้งในต้นเดือนเมษายนนี้

หอดักตัวเลขส่งออกปีนี้ได้3%

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานภาคเอกชน กล่าวว่า ภาคเอกชนมองว่าโอกาสที่ส่งออกไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 3% มูลค่าประมาณ 2.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือเฉลี่ยเดือนละ

กว่า 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวได้ 1.4% และสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวได้ 3% เนื่องจากความกังวลต่อ 2 ปัจจัยหลักที่กระทบต่อการส่งออก คือ 1.บาทแข็งค่าเกินไป จะกระทบต่อต้นทุน กำไรลดลงหรืออาจถึงขั้นขาดทุน หากยังปล่อยให้บาทแข็งค่าหลุด 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 2.การปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ โดยที่รัฐไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบหรือของเอกชน ซึ่งผลหรือด้านจ้างแรงงาน มี 40 จังหวัดเสนอให้คงในอัตราจ้างเดิม ซึ่งในส่วนนี้มีมีแรงงานต่างด้าว 6-7 ล้านคนเกี่ยวข้องด้วย และหากรัฐจะปรับต้องใช้เวลาเอกชนเตรียมพร้อมก่อน 1 ปี เพื่อมีเวลาในการวางแผนต้นทุนและการเสนอราคาขายในต่างประเทศ

แนะเอสเอ็มอีเร่งประกันค่าเงิน

นายสนั่นกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่กระทบต่อการส่งออกในปีนี้ เช่น สงครามการค้าสหรัฐกับจีน แม้ผ่อนปรนแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้มาตรการอีกเมื่อไร พร้อมกับเร่งรัดให้รัฐส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้า (เอฟทีเอ) และความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อความเป็นหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) และความชัดเจนการใช้กฎหมายต่างๆ ซึ่งหากสามารถเพิ่มประโยชน์จากการเปิดเสรีและกิจกรรมเจาะตลาดได้ผล อาจทำให้ตัวเลขส่งออกสามารถขยายตัวได้ 5%

นายสนั่นกล่าวว่า สำหรับแนวคิดใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าขาย หากเป็นสกุลอาเซียนด้วยกัน ก็น่าจะเป็นเรื่องดี และดีกว่าที่จะใช้สกุลอื่นแทน เช่น เงินยูโรแทนสหรัฐ แต่ก็ยังติดในเรื่องค่าเงินทุกสกุลผันผวนเร็ว ทางปฏิบัติอาจทำได้ยาก และโอกาสนำมาใช้ค่อนข้างน้อย

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รายใหม่ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม จากผู้ประกอบการทั้งหมด 60,000-70,000 ราย เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่ได้ทำประกันความเสี่ยง จึงแนะนำให้เอสเอ็มอีเข้าโครงการตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้แก่เอสเอ็มอี ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เพิ่มวงเงินการซื้อประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (เอฟทีเอ็กซ์ ออปชั่น) ให้เป็นรายละเอียด 50,000 บาท จากรายละ 30,000 บาท ภายใต้งบประมาณ 260 ล้านบาท ครอบคลุมเอสเอ็มอี

เป้าหมาย 5,000 ราย

รพท.ใช้สกุลเงินท้องถิ่นยังไม่นิยม

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีภาคเอกชนเรียกร้องให้ขยายประเทศในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อทำการค้าระหว่างกันว่า ธปท.ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการค้าขายกับต่างประเทศใช้สกุลท้องถิ่นในการซื้อขายมากขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องร่วมกับธนาคารพาณิชย์ รวมถึงได้จัดสัมมนา ร่วมกับหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือ (สรท.) ในการให้ความรู้ จัดคู่มือการใช้งาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของรายรับรายจ่าย เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาตัวเลขการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าขายของผู้นำเข้าและส่งออกไทยยังเพิ่มขึ้นไม่มาก ส่วนหนึ่งเพราะยังคุ้นเคยในการใช้เงินสกุลหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐ ในการกำหนดและชำระราคาสินค้า ซึ่งปัจจุบันผู้นำเข้าและส่งออกสามารถซื้อขายโดยใช้สกุลท้องถิ่น อาทิ เงินบาท ริงกิตของมาเลเซีย หยวนของจีน เยนของญี่ปุ่น รูเปียห์ของอินโดนีเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ ธปท.ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้เมื่อปริมาณธุรกรรมค่อยๆ เพิ่มขึ้น ต้นทุนการทำธุรกรรมลดลง และผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นทางเลือกในการกำหนดราคาสินค้าในใบแจ้งหนี้ (อินวอยซิ่ง) คาดว่าตัวเลขการใช้สกุลท้องถิ่นคงเพิ่มขึ้นต่อไป

ค่าบาทยังแข็งต่อจัตตค.สหรัฐ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีความเป็นห่วงเงินบาทแข็งค่ามานานแล้ว แต่หน้าที่ดูแลคือ ธปท. ถ้าไปก้าวก่ายก็จะถูกจับตาดังนั้น กระทรวงการคลังทำอะไรไม่ได้ โดยค่าเงินที่แข็งมาก ช่วงนี้เป็นการแข็งค่าจากคนที่มาลงทุนในไทยมากขึ้น ขณะเดียวกันประเทศอื่นส่วนมากขาดดุลการค้า แต่ไทยกลับได้ดุลการค้า จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมา

นายจิตติพล พุกเกษมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเข้าวันนี้ (25 ก.พ.) ที่ระดับ 31.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดตลาดเมื่อสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในสัปดาห์นี้ต้องจับตาคำคมักนักการเจรจาการค้าจีนกับสหรัฐ และถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อ

สภาองเกรส ทั้งนี้ มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบสงครามการค้า รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่เริ่มปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน สำหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบกว้าง และมีโอกาสแข็งค่าได้ถ้ามุมมองนโยบายการเงินในสหรัฐผ่อนคลายขึ้น นอกจากนี้ ตลาดก็กำลังมีความหวังว่าการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะเป็นบวกขึ้นด้วย

ลุ้นกนง.ขึ้นดอกเบี้ยเป็น2%

นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า มุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มซื้อขายในกรอบ 31.15-31.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 31.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ จากความชัดเจนว่าสหรัฐจะเลื่อนเวลาการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ช่วยลดความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทย ในระยะนี้ โดยประเด็นที่ต้องจับตาคือการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจต่อสภาองเกรสของประธานเฟด ส่วนปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยการส่งออกเดือนมกราคม 2562 ปรับลดลง 5.65% และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่วนการท่องเที่ยวทั้งจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังขยายตัวได้ ดังนั้น ในภาวะเช่นนี้ยังคงจับตาทิศทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ไม่ย่ำแย่ไปกว่าที่ประเมินไว้ คาดว่ามีโอกาสที่ทางการ (คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 2.00% ในช่วงครึ่งแรกของปีเพื่อดูแลความเสี่ยงด้านเสถียรภาพต่อไป

ชรก.เกียร์ว่างช่วงเลือกตั้ง

ที่หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวทั้งปี 2561 ถึง 4.1% สะท้อนถึงดัชนีทุกตัวของประเทศทั้งการบริโภคภายในประเทศ การลงทุน การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ท่ามกลาง

เศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม การส่งออกของไทยยังแข็งแกร่ง
หากมองย้อนกลับไป 10 ปีก่อนอาจไม่ขยายตัว
ในระดับนี้

“ยอมรับช่วงใกล้เลือกตั้งราชการเกี่ยวร่าง
ดั่งนั้นครั้งแรกของปี 2562 นี้จะเต็มไปด้วยความ
ผันผวน ไม่มีพลัง เพราะทุกคนหยุดดู การลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศก็หยุดดู การขับเคลื่อนก็
ไม่มีพลังเหมือนปีที่ผ่านมา แต่เชื่อว่ารัฐบาลชุด
นี้จะประคองครั้งนี้ให้ผ่านไป” นายสมคิด
กล่าว และว่า หากหลังเลือกตั้งมีสัญญาณความ
ต่อเนื่องของนโยบาย ครึ่งปีหลังนี้เศรษฐกิจไทย
จะไปได้อีกต่อเนื่องแน่นอน

นายสมคิดกล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการลงทุน
ในช่วงนี้จึงทั้งอดีตทั้งอดีตโครงการต่างๆ ทั้ง
ท่าเรือมาตาบูต แผลมฉ้าง สนามบินอู่ตะเภา
เพื่อต่อยอดว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) ได้เกิด การส่งออกครึ่งปี
หลังก็ไม่น่าจะเลวร้ายไปกว่าครึ่งปีแรกนี้ การ
บริโภคภายในประเทศก็จะดีขึ้น การผลิตภาค
อุตสาหกรรมขยายตัว การท่องเที่ยวมีความเชื่อ
มั่น เมื่อทุกภาคส่วนมั่นใจขึ้น รับรองว่าเศรษฐกิจ
ไปได้แน่นอน

สอท.ชี้32บาท/ดอลลาร์เหมาะสม

นายสมคิดได้กล่าวถึงภาคเอกชนกังวลต่อ
ค่าเงินบาทแข็งค่าว่า มั่นใจว่า ธปท.จะดูแลค่า
เงินให้สมดุลได้ แม้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก
นี้อาจผันผวนและชะลอตัวบ้าง แต่เชื่อว่า
สามารถปรับระดับประกอบผ่านไปด้วยดีได้ “ถ้า
เราไม่พูดว่าค่าเงินบาทถูก แต่ไม่ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ไม่ปรับเปลี่ยน ไม่พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมต่างๆ ก็คงไม่ได้ เพราะหน้าที่ของ
ส.อ.ท.ไม่ใช่ต่อรัฐบาล แต่จะอย่างไรให้

อุตสาหกรรมของประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่ 4.0
ต้องหาทางร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางและเครื่องมือ
เครื่องมือ แต่ถ้าคิดมีเงินขบวนเผาเมืองเมื่อไร
รับรองว่าเงินบาทได้กลับไป 40 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐแน่นอน เอาไหมล่ะ” นายสมคิดกล่าว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว
ว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้คาด
จะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 4.1% หากรัฐบาลใหม่
มีการลงทุนต่อเนื่อง ไม่มีการทะเลาะกัน นัก
ลงทุนก็จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนใน
อีอีซี ที่สานต่อจากรัฐบาลเก่า โดยเน้นการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ส่วน
ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่านั้นยังเชื่อมั่น ธปท.มี
มาตรการดูแลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าเงินที่
เหมาะสมและรับได้ควรอยู่ที่ 32-33 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐ หากแข็งค่าทะลุ 31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
ยอมรับว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกในระยะ
ยาว ส.อ.ท.ก็จะขอหารือกับ ธปท.

กมธ.ยันไม่ถอน พ.ร.บ.ข้าว ยอมปรับเนื้อหา

ย้ายพันธุ์พื้นเมือง ขานาปลูกเองได้

กมธ. “พ.ร.บ.ข้าว” ยัน
เดินหน้าไม่ถอนร่างแน่ เผย
ปรับปรุงเนื้อหา ♦ อ่านต่อหน้า 13

พ.ร.บ.ข้าว □ ต่อจากหน้า 1

ยอมยกเว้นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น-พื้นเมืองทั่วไป-พันธุ์ข้าวใหม่ที่ได้รับจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช ให้ชาวนาปลูกเอง หรือผู้อื่นปลูกได้โดยไม่ต้องไม่มีการโฆษณาเพื่อขาย ไม่ต้องผ่านการรับรองพันธุ์ให้อำนาจอธิบดีกรมการข้าว สั่งระงับจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่อาจสร้างความเสียหายให้ชาวนา-เศรษฐกิจได้ พร้อมตัดบทลงโทษชาวนาทั้งหมด ด้าน รมว.เกษตรฯ เผยเสนอปรับแก้จดทะเบียนพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายแล้ว ยันไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวนาไทยแน่ ขณะที่ “มีอบชาวนา” นัดตีหัว 4 มี.ค.เคลื่อนพลบุกทำเนียบ ด้านร่างกฎหมายชี้เป้าประโยชน์สูงสุดให้ผู้ส่งออกข้าว แต่ผลเสียตกอยู่กับชาวนาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี พล.อ.มารุต ปิยะโชติสังข์ เป็นประธานกรรมาธิการฯ แถลงถึงสาระของการปรับปรุงเนื้อหา พ.ร.บ.ข้าว เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะนำเสนอสาระที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดต่อที่ประชุม สนช.เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 26 ก.พ.ว่า ยืนยันว่าการปรับปรุงเนื้อหาตามที่เครือข่ายชาวนาและนักวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตในเนื้อหา และจะไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากวาระการประชุมอย่างแน่นอน ทั้งนี้ยังคงสาระการส่งเสริมชาวนาให้ปลูกข้าวที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว แต่ได้เพิ่มบทยกเว้นให้ชาวนาที่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์ข้าวใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนว่าด้วยคุ้มครองพันธุ์พืช ชาวนาปลูกเองหรือผู้อื่นใช้เพาะปลูกโดยไม่ต้องไม่มีการโฆษณา ให้ใช้เพาะปลูกได้โดยไม่ต้องไม่ผ่านการรับรองพันธุ์

พล.อ.มารุต กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ชาวนาอยากได้การรับรองพันธุ์นั้น สามารถยื่นให้กรมการข้าวพิจารณารับรองได้ ขณะเดียวกัน

หากพบพันธุ์ข้าวที่อาจสร้างความเสียหายต่อชาวนาหรือเศรษฐกิจของประเทศ ให้อำนาจอธิบดีกรมการข้าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) สั่งระงับผู้ทำธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ หากไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนมาตรการลงโทษชาวนานั้น ในสาระของร่างที่ปรับปรุงได้ตัดออกทั้งหมด สำหรับมาตรการส่งเสริมชาวนาให้เพาะปลูกข้าวที่ได้คุณภาพด้วยเมล็ดที่ผ่านการรับรองโดยกรมการข้าว รวมถึงพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่น พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์ข้าวใหม่ จะได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยต้องปลูกข้าวในพื้นที่ที่ชนบทที่กระทรวงเกษตรฯประกาศอย่างใดก็ตาม ประเด็นการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ข้าว นั้น ให้สิทธิบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรมการข้าว โดยการอนุมัติของกรมการข้าว เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพได้

ด้าน พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่ 2 กล่าวว่า เมื่อร่าง พ.ร.บ.ข้าวผ่านการพิจารณา และประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงนักวิชาการ ผู้วิจัยหรือผลิตพันธุ์ข้าวจะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องปรับตัว ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป ขณะที่กรมการข้าวจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมชาวนาตามที่ร่างกฎหมายระบุ

ส่วน นายสมชาย แสวงการ เลขาธิการกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวว่า คิดว่าเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่ดีและสมบูรณ์ มีการยึดประโยชน์ของเกษตรกรชาวนาเป็นตัวตั้ง เช่น ตัดเรื่องโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท ให้ชาวนายังสามารถใช้วิถีชุมชน ในเรื่องพันธุ์ข้าวใหม่ อาจมีการรับรองให้ดีขึ้น ส่วนพันธุ์ข้าวเก่าหรือพันธุ์พื้นเมือง ก็ระบุให้อ่อนูรักษ์และส่งเสริม เชื่อว่ากรรมาธิการฯ ได้ดูแลรอบคอบแล้ว ส่วนข้อเรียกร้องของบาง

ฝ่ายที่ต้องการให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ออกไป ตนคิดว่ามีทั้งโอกาสและเสียดยโอกาส เพราะถ้าเห็นว่าร่างนั้นดีแล้ว และต้องมารอสมัยหน้า ก็ต้องถามกลับว่า ในอดีตเคยมีกฎหมายให้ชาวนา เป็นกรรมการนโยบายระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานหรือไม่ ส่วนเรื่องจะนำร่างเข้าสู่การพิจารณาอีกเมื่อใด หรือจะค้างกฎหมายไว้รอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา แล้วแต่ประธานกรรมาธิการฯจะเสนอต่อสนช. ตอนนี้ยังถือเป็นเรื่องที่รอการพิจารณา เพียงแต่จะนำขึ้นมาพิจารณาในลำดับใดเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การควบคุมการซื้อขายข้าวเปลือกที่ผิดกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้ออกใบรับซื้อข้าวเปลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้น มีการปรับปรุงใหม่โดยกำหนดให้กรมการข้าว โดยความเห็นชอบของนบข. ยกเว้นการรับซื้อข้าวเปลือกระหว่างชาวนาในระดับชุมชนตามความจำเป็นและช่วงเวลาได้

ขณะที่ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้นำเรียน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้วว่า ร่าง พ.ร.บ.ข้าว เป็นดุลพินิจของสนช.และเป็นร่างของสภา ฝ่ายบริหารไม่ก้าวท้าว แต่ได้ทำข้อเสนอขอปรับแก้ไปแล้ว ในการขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่าย จะไม่ทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตการทำนาของชาวนาทั่วประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเมล็ดพันธุ์ระหว่างกัน และคัดเลือกพัฒนาพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง อย่างไรก็ตามต้องรอดู สนช.พิจารณา

วันเดียวกัน นายชินทร์ ดวงดารา แกนนำและที่ปรึกษาของกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) เรียกประชุมตัวแทนสมาชิกผู้ประสานงานระดับจังหวัด ก่อนเปิดเผยว่า ที่ผ่านมา คนท.และองค์กรแนวร่วมได้ยื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ.ข้าว ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ถึงนายกรัฐมนตรี เพราะส่งผลกระทบต่อชาวนาเป็นอย่างมาก จากนั้นมีการปรับปรุงแก้ไข ลดบทกำหนดโทษของ พ.ร.บ.ดังกล่าวลง เพื่อพิจารณาในวันที่ 26 ก.พ. แต่ไม่มีตัวแทนของเกษตรกรที่เป็นชาวนา เข้าไปเป็นตัวแทนในการพิจารณาเลย ปัจจุบันก็ยังไม่มีมั่นใจว่าจะผ่านสนช.หรือไม่ แต่พวกตนไม่ต้องการ พ.ร.บ.นี้ เพราะผู้ประกอบการส่งออกข้าวเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ชาวนาเป็นผู้เสียประโยชน์ โดยที่ประชุมมีมติว่า วันที่ 4 มี.ค.เวลา 05.00 น. เครือข่าย คนท.แต่ละจังหวัด จะรวบรวมสมาชิกไปยื่นหนังสือ

กัศกัน พ.ร.บ.ข้าว ที่ทำเนียบรัฐบาล
ด้าน นายอนุชา นาคาศัย ประธาน
ยุทธศาสตร์ภาคกลาง พรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.) แถลงเรียกร้องขอให้ สนช. ถอนร่าง
พ.ร.บ.ข้าว ออกไปก่อน และขอให้รัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาแทน เพราะ
จุดยืนของพรรคพลังประชารัฐ ไม่เห็นด้วยกับ
เนื้อหากฎหมายที่ สนช.กำลังพิจารณา โดย
เฉพาะมาตรา 20 ที่เกี่ยวกับการให้โรงสีออก
ใบรับรองการซื้อข้าว และมาตรา 27/1 เกี่ยว
กับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องผ่านความ
เห็นชอบจากกรมการข้าว เนื่องจากเห็นว่า 2
ประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องที่ชาวนาตกเตียงและ
เคลือบแคลงใจ ประกอบกับ หากใครไม่ปฏิบัติ
ตามก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง หาก สนช.ยัง
ดึงดันที่จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ผู้พิจารณา
และผ่านเป็นกฎหมาย ตนกับชาวนาจำนวน
มากจะเดินทางไปรัฐสภาเพื่อชี้แจงให้ สนช.
เข้าใจ เพราะกฎหมายนี้อาจจะกระทบกับวิถี
ชีวิตชาวนา 15 ล้านคนทั่วประเทศ.

สนช.ลุยต่อ-ถกพรบ.ข้าว

'280องค์กร'บุกยื่นคำร้อง จี้ยุติผลักดันกม.ทุกฉบับ

สนช.ลุยต่อถกพ.ร.บ.ข้าววาระ 2 และ 3
ยื่นไม่ถอนแน่นอน 'พล.อ.มารุต ปิยะโชติสังข์'
ประธานกมธ.ระบุปรับปรุง □อ่านต่อหน้า 11

●พรบ.ข้าว □ต่อจากหน้า 1

ร่างพ.ร.บ.แล้ว ให้ยกเว้นชวามาไม่ต้องขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ข้าว พร้อมตัดเกี่ยวกับการเอาโทษชวามออกทั้งหมด ด้าน 280 องค์กรเอ็นจีโอ-นักวิชาการแถลงการณ์จี้หยุดผ่านกฎหมายทุกฉบับทันที นักบุญสภาขึ้นหนังสือคัดค้านวันนี้ 10 โมงเช้า ขณะที่พรรคพลังประชาชนถอนร่างดังกล่าว รอให้รัฐบาลใหม่มาดำเนินการต่อ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 25 ก.พ. ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีพล.อ.มารุต ปิยะโชติสังข์ เป็นประธาน กมธ. แถลงสาร การปรับปรุงเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.ข้าว นัดสุดท้าย ก่อนนำเสนอสาระที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด ต่อที่ประชุมสนช. ให้พิจารณา วาระสอง และวาระสาม ในวันที่ 26 ก.พ. เวลา 09.00 น. โดยยื่นยันถึงการปรับปรุงเนื้อหาตามที่ถูกเครือข่ายชวามา และภาคนักวิชาการตั้งข้อสังเกต โดยเฉพาะการให้สิทธิชวามาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพาะปลูกที่มีคุณภาพผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากวาระการประชุม

พล.อ.มารุตกล่าวว่า เนื้อหาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมชวามาให้ปลูกข้าวที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรองพันธุ์ แต่ได้เพิ่มบทกเว้นให้ชวามาที่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์ข้าวใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนว่าด้วยคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งชวามาปลูกเองหรือผู้อื่นใช้เพาะปลูกโดยไม่มีการ

โฆษณา ใช้เพาะปลูกได้โดยไม่ต้องผ่านการรับรองพันธุ์ ทั้งนี้ กรณีที่ชวามาอยากได้การรับรองพันธุ์ สามารถยื่นให้กรมการข้าวพิจารณารับรองได้ ขณะเดียวกัน หากพบพันธุ์ข้าวที่อาจสร้างความเสียหายต่อชวามาหรือเศรษฐกิจของประเทศ ให้อำนาจอธิบดีกรมการข้าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ส่งจับผู้ทำธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ หากผู้ทำธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่มาตรการลงโทษชวามานั้น สาระของร่างที่ปรับปรุงได้ตัดออกทั้งหมด

พล.อ.มารุตกล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการส่งเสริมชวามาให้เพาะปลูกข้าวที่ได้คุณภาพด้วยเมล็ดที่ผ่านการรับรองโดยกรมการข้าว รวมถึงพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่น พันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์ข้าวใหม่ได้สิทธิได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุน ทั้งนี้ ต้องปลูกข้าวในพื้นที่ที่หนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ อย่างไรก็ตาม ประเด็นตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ข้าว ให้สิทธิบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรมการข้าว โดยการอนุมัติของกรมการข้าวเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพได้

ด้านพล.ท.จรศักดิ์ อานุภาพ รองประธาน กมธ. คนที่ 2 กล่าวยืนยันว่า เมื่อร่างพ.ร.บ.ข้าวผ่านการพิจารณา และประกาศใช้เป็นกฎหมาย ผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงนักวิชาการ ผู้วิจัยหรือผลิตพันธุ์ข้าวจะไม่ได้รับผลกระทบ หรือต้องปรับตัว และยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ขณะที่กรมการข้าวจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง

หน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมชวามาตามที่ร่างกฎหมายระบุ

วันเดียวกัน ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสมชาย แสวงการ เลขานุการกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงกรณีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าวที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสนช. ในวาระ 2-3 วันที่ 26 ก.พ. ซึ่งหลายฝ่ายออกมาคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวว่า การประชุมวันนี้ตนในฐานะเลขาวิปสนช.นำร่างพ.ร.บ.ข้าวที่สนช.พิจารณาปรับแก้มาให้รัฐบาลดู ถือเป็นการประสานงานตามปกติ ซึ่งวิปรัฐบาลรับทราบประเด็นที่กรรมาธิการช่วยนำความเห็นต่าง ทั้งทางวิชาการและความสงสัยของพี่น้องชวามารวมถึงฝ่ายการเมือง มาปรับร่างพ.ร.บ.ให้สมบูรณ์ โดยวิปรัฐบาลไม่ได้แสดงความเป็นห่วงใดๆ ทั้งนี้ที่ประชุมพูดตรงกันคือกฎหมายต้องยึดโยงประโยชน์ของชวามาและเกษตรกรเป็นหลัก และไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องการเมือง

เมื่อถามว่า จากร่างฉบับแก้ไขสิ่งที่ชวามายุ่งยากก่อนหน้านี้ จะไม่มีปัญหาแล้วใช่หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า เท่าที่ดูจากร่างที่มีการปรับเมื่อวันที่ 23 ก.พ. และจากการสอบถามกรรมาธิการ ตนคิดว่าเป็นร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นร่างที่ดี และค่อนข้างสมบูรณ์ มีการยึดประโยชน์ของเกษตรกรชวามาเป็นตัวตั้ง เช่น ตัดเรื่องโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท ให้ชวามายังสามารถใช้วิถีชุมชน ในเรื่องพันธุ์ข้าวใหม่ อาจมีการรับรองให้ดีขึ้น ส่วนพันธุ์ข้าวเก่าหรือพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ร่างกฎหมายก็จะระบุว่าให้อนุรักษ์และส่งเสริม เชื่อว่ากรรมาธิการดูอย่างรอบคอบแล้ว ถ้ายังมีข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอใดก็รับฟังได้

“ส่วนข้อเรียกร้องของบางฝ่ายที่ต้องการให้ถอนร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวออกไป ผมคิดว่ามีทั้งโอกาสและเสียโอกาส ดังนั้น ถ้าเป็นประโยชน์ สังคมก็ต้องเห็นชอบด้วย”

วันเดียวกัน เวลา 14.15 น. ที่พรรคพลังประชาชน (พปชร.) นายอนุชา นาคาศัย ประธานยุทธศาสตร์ภาคกลาง ของพรรคพลัง

ประจักษ์ วัฒนกุลกรณิ.พ.ร.บ.ข้าวว่า ขอให้สนช. ถอนร่างพ.ร.บ.ข้าวออกไปก่อน เพื่อให้รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณากฎหมายดังกล่าวแทน เพราะจุดยืนของพรรคพชร.ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหากฎหมายที่สนช.กำลังพิจารณา โดยเฉพาะมาตรา 20 ที่เกี่ยวกับการให้โรงสีออกใบรับรองการซื้อข้าว และมาตรา 27/1 เกี่ยวกับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมการข้าว เนื่องจากเห็นว่า 2 ประเด็นนี้ยังเป็นเรื่องที่ชาวนาอกเสียงและเคลือบแคลงใจ ประกอบกับ หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากวันที่ 26 ก.พ. สนช. ยังตั้งต้นที่จะผลักดันร่างดังกล่าวสู่การพิจารณาและผ่านเป็นกฎหมาย จะดำเนินการอย่างไร นายอนุชากล่าวว่า ตนและชาวนาจำนวนมากจะเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อชี้แจงให้สนช.เกิดความเข้าใจ เพราะกฎหมายนี้อาจจะกระทบกับวิถีชีวิตชาวนา 15 ล้านคนทั่วประเทศ เพราะหากร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านไปแล้วจะมีผลบังคับใช้ และต่อมาเกิดปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องชาวนา ท่านจะเสียใจที่ได้ทำร้ายพวกเขา

เมื่อถามว่าจะประสานไปที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ในฐานะแกนคิดคนนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้ประสานไปยัง สนช. ให้ยุติการพิจารณากฎหมายหรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า เป็นการทำงานคนละส่วน และแยกเด็ดขาดระหว่างการทำงานของรัฐบาลและสนช. เรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวกับพล.อ.ประยุทธ์

นายบรรจง ตั้งจิตวิวัฒน์กุล รองนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลเลื่อนการประชุมไปเป็นวิปหน้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่ามีแค่เรื่องเดียว เช่น เรื่องพ.ร.บ.พันธุ์ข้าว พ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องการค้าข้าวที่เกิดความเป็นธรรม และยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องพันเกี่ยวกับเรื่องข้าวอีกมาก เท่าที่ฟังดูแล้วการประชุมวิปครั้งนี้ ถือว่าไม่พอ หากเป็นไปได้ หรือมีโอกาส ทางผู้ที่เกี่ยวข้องควรนำเรื่องนี้ไปทำประชาคม หรือให้มหาวิทยาลัย เกษตรฯ ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายตรงนี้จะได้เหตุผลที่แท้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน เครือข่ายภาคประชาชน (People GO Network) รวม 280 องค์กร นำโดยสมัชชาคนจน, กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เครือข่ายเกษตรกรทางเลือก, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, กลุ่มคนรัก

หลักประกันสุขภาพ, รวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการ นักกฎหมาย, ทนายความ และประชาชน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้สนช.ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับ โดยระบุว่า การก้าวสู่ปีที่ 5 ของการปกครองภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีสนช.ทำหน้าที่ในฐานะองค์กรนิติบัญญัติ พิจารณาออกกฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จากข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ก.พ.60 องค์กรประกอบสมาชิก สนช. ที่มาจาก “การแต่งตั้งของคสช.” สมาชิกทั้งหมด 250 คน เป็นทหารมากถึง 145 คน หรือ 58% รองลงมาเป็นข้าราชการ 66 คน หรือ 26% ภาคธุรกิจ 19 คน หรือ 8% ตำรวจ 12 คน หรือ 5% และที่เหลือเพียง 8 คน หรือ 3% เป็นนักวิชาการหรือภาคประชาสังคม หากรวมสมาชิกที่เคยเป็นข้าราชการหรือทำงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจทุกประเภทจะมีจำนวนถึง 223 คน หรือ 89% ของสมาชิกทั้งหมด จนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “สภาทหารและข้าราชการ”

ที่ผ่านมา มีร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ทั้งสิ้น 509 ฉบับ โดยผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 412 ฉบับ เฉลี่ยแล้วการพิจารณากฎหมายของสนช. ตกปีละเกือบร้อยฉบับ เฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2561 (วันที่ 25-28 ธ.ค. 2561) มีการผลักดันวาระการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายมากถึง 67 ฉบับ โดยสนช.พิจารณาลงมติร่างกฎหมายอย่างน้อย 47 ฉบับ และช่วง 1 เดือนระหว่างวันที่ 18 ม.ค.-18 ก.พ. 2562 สนช.ลงมติเห็นชอบผ่านกฎหมายเพื่อประกาศใช้บังคับทั้งสิ้น 66 ฉบับ

การพิจารณากฎหมายที่รวดเร็วและเร่งรีบเช่นนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเทียบกับกระบวนการนิติบัญญัติในสภาวะปกติ และแม้จะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนก่อนถึงวันเลือกตั้ง แต่สนช.กลับยังคงเดินหน้าพิจารณาออกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อเข้าช่วง 7 วันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า “เรากำลังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ แต่ถูกทำให้ปกติ”

การพิจารณากฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติอย่าง สนช.ที่เต็มไปด้วยตัวแทนกองทัพและระบบราชการ จึงเป็นไปเพื่อขยายอำนาจรัฐ มีผลประโยชน์ทับซ้อน เชื้อกับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ลดทอนอำนาจ

และจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชน เช่น ร่างพ.ร.บ.ข้าว, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ, พ.ร.บ.โรงงานฯ, ร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ฯ และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพิจารณากฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวางภายใต้สภาวะการปกครองที่ไม่ปกติและประชาชนถูกปิดกั้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นจึงเป็นกระบวนการนิติบัญญัติที่ไร้ซึ่งความชอบธรรม โดยเฉพาะในห้วงเวลานี้ที่สังคมไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง

เครือข่ายภาคประชาชน เห็นว่า สนช.ต้องตระหนักว่าตนเองไม่มีความชอบธรรมใดๆ ทั้งในแง่ที่มา กฎหมายที่เขียนขึ้น และการจะทำงานจนถึงวินาทีสุดท้าย เมื่อมีการประกาศชัดเจนแล้วว่าจะมีการเลือกตั้ง จึงขอเรียกร้องให้สนช.ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับในขณะนี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลและสภาที่มาจากการเลือกตั้งต้องทบทวนกฎหมายของ สนช.ที่ควรยกเลิกหรือแก้ไขต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางเครือข่ายยังมีกำหนดการไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้สนช.ยุติการพิจารณากฎหมายทันทีอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ก.พ. เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา และในวันที่ 27 ก.พ. เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน นำโดยนายประยงค์ ดอกคำไฮ ประธาน พร้อมมวลชน 300-500 คน จะเดินทางมายังรัฐสภา เพื่อยื่นข้อเรียกร้องในลักษณะเดียวกันที่รัฐสภาอีกด้วย



กรมข้าวรับรอง..กข79 ตอบโจทย์ข้าวนุ่มส่งออก

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ฮองกงและอาเซียนเนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ ในขณะที่การผลิตข้าวพื้นนุ่มในประเทศไทยนั้นยังมีการปลูกในพื้นที่ไม่มากนักและปลูกอย่างกระจัดกระจาย โดยมีพันธุ์ที่รับรองแล้วให้เลือกเพาะปลูก เช่น กข21, ปทุมธานี 1, กข48, กข47, กข58, กข71 เป็นต้น

แต่ส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดทางลักษณะบางประการ อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด กรมการข้าวจึงได้วิจัยข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสงพันธุ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาและเพิ่มโอกาสการ

แข่งขันให้กับผู้ส่งออกข้าวเพื่อทำตลาดในต่างประเทศ

นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่1/2562 เมื่อ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้มีมติรับรองพันธุ์ข้าว กข79 เป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน โดยวิธี

ปักดำมีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีเมล็ดเรียวยาว ท้องใ้น้อย คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82% ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ มีศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เสถียรภาพการผลิตดีและค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้แต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาวเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง

“การพิจารณารับรอง

พันธุ์ข้าวในครั้งนี้มีกรรมการจากหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย ให้ความเห็นว่า ข้าว กข79 มีศักยภาพทั้งในแง่การผลิตและมีตลาดรองรับ หลังจากนี้กรมการข้าวจะเร่งวางแผนดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูกให้เร็วที่สุด โดยจะใช้เวลาในการขยายพันธุ์ 2 ฤดูก็จะสามารถมีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายประมาณ 200 ตัน รองรับพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 500,000 ไร่” นายประสงค์ กล่าว.